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สื่อ ประเด็นข่าว 

 มลพิษ กทม. 

ผู้จัดการออนไลน ์

มติชนออนไลน ์

เว็บไซต์สยามรัฐ 

Thai PBS 

  -เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาท่ีอากาศในช่วงเช้า 

พื้นท่ี กทม.และปริมณฑล อากาศลอยตัวได้ดี ลมพัดอ่อนลงเล็กน้อย ยังคงไม่มีฝน จากสภาพเช่นนี้จะท าให้ปริมาณฝุ่น

ละอองเจือจางลงได้บางส่วน ส่งผลท าให้สถานการณ์ PM 2.5 พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณฝุ่นละออง 

PM 2.5 ลดลงจากเม่ือวานโดยรวมประมาณ 4 มคก./ลบ.ม. ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50มคก./ลบ.ม.) 12 

พื้นท่ี พื้นท่ีริมถนนเกินค่ามาตรฐาน 8 สถานี พื้นท่ีท่ัวไป เกินค่ามาตรฐาน 4 สถานี  คาดการณ์ในช่วงบ่ายของวันนี้ 

อากาศลอยตัวได้น้อยลงเล็กน้อย ลมพัดอ่อนลงท าให้ปริมาณฝุ่นละอองมีโอกาสเจือจางได้น้อยลง 

มติชน ไทยโพสต ์

แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ 

สยามรัฐ ไทยรัฐ 

ข่าวสด เดลินวิส ์

   -พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ก าชับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้หามาตรการเร่ง

ระบายการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และแก้ปัญหาการชะลอตัวของรถในเส้นทางหลัก เพื่อช่วยลดมลภาวะจากการเผา

ผลาญเชื้อเพลิงบนท้องถนน พร้อมท้ังสั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ศึกษาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากต่างประเทศ และพัฒนา

ปรับใช้กับทรัพยากรของกองทัพที่มีอยู่ เพื่อก าหนดแนวทางแก้ปัญหา  

   ด้านนายประลอง ด ารงค์ไทย อธิบดี คพ. กล่าวว่า การพิจารณาผลกระทบจากปริมาณฝุ่นและองค์ประกอบทางเคมี

ของฝุ่นท่ีบุคคลได้รับ ต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ ปัจจุบันหลายประเทศรวมถึงไทย มีการก าหนดค่า

มาตรฐานองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นบางชนิดเป็นค่ามาตรฐานแล้ว เช่น ตะก่ัว ไทยได้ก าหนดค่ามาตรฐานของตะก่ัว

ซึ่งเป็นองค์ประกอบของฝุ่นมาตั้งแต่ปี 2538 โดย ค่ามาตรฐานตะก่ัวในบรรยากาศเฉลี่ย 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 มคก./

ลบ.ม. ท้ังนี้คพ.มีโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ด้านการจัดการคุณภาพอากาศ และการพัฒนานโยบายมาตรการ

แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองส าหรับประเทศไทย  โดยมีโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น รวมท้ังความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี มีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีต่างๆ รวมท้ังองค์ประกอบฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

PM 2.5 กลุ่มโลหะหนัก  ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีท่ีไม่สามารถด าเนินการในไทยได้ เช่น ปริมาณธาตุ

คาร์บอน ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จาก Asia Center for Air Pollution Reserch ภายใต้

กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น เป็นผู้ด าเนินการ คาดว่า จะน าเสนอผลการศึกษาดังกล่าว ในเดือนเมษายนนี้  

   -ขณะที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ gossip สาสุข โพสต์แสดงความคิดเห็นว่า เกิดเป็น "ไทย" ต้อง "ท าใจ" ในท่ีสุด คนจะป่วย

เรื้อรังจากฝุ่นพิษ อีกหนึ่งความล้มเหลวของรัฐราชการ แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะมีมาตรการแก้ปัญหา

เร่งรัด 9 ข้อ แต่ผ่านมา 1 สัปดาห์ รถควันด ายังวิ่งกันเต็มเมือง การจราจรก็ดูจะวิกฤตหนักข้ึน เพราะคนจ านวนหนึ่งใช้

รถส่วนตัวหลบหลีกมลพิษ การแจกหน้ากาก N95 ไปไม่ถึงไหน แต่มีขายราคาพุ่งขึ้นไปถึง อันละ 50 บาท สิ่งท่ีรัฐบาล

ท าได้เป็นเพียงประกาศว่า จุดไหนอันตรายเท่านั้น ไม่มีการประกาศงดกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่มีการประกาศปิดโรงเรียน 

ไม่มีการระบุว่าผลกระทบจากฝุ่นควันพิษขณะนี้ส่งผลให้มีผู้ป่วยตามโรงพยาบาลมากขึ้นเท่าใด ท้ังนี้วอร์ดเด็กของ

โรงพยาบาลรัฐหลายแห่งใจกลางเมืองหลวง มีเด็กป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจจ านวนมาก เช่นเดียวกับผู้ใหญ่อีกจ านวน

หนึ่ง เริ่มป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับหลอดลม ส่วนคนที่มีอาการภูมิแพ้ หลายคนไอ-จามเป็นเลือด 

มาตรการรัฐ มีเพียงการบอกว่าประชาชนควรหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคาร และให้สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น มากไป

กว่านั้นคือการรณรงค์ให้ใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะ 

    -นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าโรคระบบทางเดินหายใจและปอด รพ. วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว 

ชี้แจงกรณีมีข่าวว่าเด็กป่วยล้นโรงพยาบาล คาดว่าเกิดจากฝุ่น PM 2.5 ว่า กรณีนี้ยิ่งท าให้คนไทยตื่นกลัวฝุ่นละอองมาก

ขึ้น แต่ข้อเท็จจริง ฝุ่น PM 2.5 จะท าให้ป่วยทันทีหรือ 1-2 วัน หลังหายใจเข้าไป เฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ คนท่ีเป็นโรค

ภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ไม่ใช่คนปกติท่ัวไป และเด็กท่ีหายใจฝุ่น PM 2.5 ค่าเกิน

มาตรฐาน ระยะยาวติดต่อกันหลายปี จะท าให้สมรรถภาพของปอดต่ ากว่าเด็กท่ีหายใจอากาศไม่ปนเปื้อนฝุ่น แต่ไม่ใช่
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เกิดขึ้นทันที ช่วงนี้มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ เด็กส่วนใหญ่ท่ีป่วยเข้านอนในโรงพยาบาลเกิดจากการติดเชื้อไข้หวัด

ใหญ่ ไม่ใช่เกิดจากฝุ่น PM 2.5 ดังนั้น ต้องสอนให้เด็กท่ีป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันผู้อ่ืน และ

ต้องไม่ใช่หน้ากากอนามัย N95 หน้ากากอนามัยจะจับละอองน้ าที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสเวลาไอหรือจามไว้ท่ีบริเวณด้านใน

ของหน้ากาก ถ้าคนป่วยไม่ใส่ ละอองน้ านี้จะระเหยเหลือแต่เชื้อไวรัสแขวนลอยในอากาศ คนท่ีอยู่ใกล้ชิด หายใจเชื้อ

ไวรัสเข้าไปก็จะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ และใส่หน้ากากจนกว่าจะหยุดไอ 

   -ด้าน นายชยพล ธิติศักด์ิ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ล่าสุดพบว่ามีจังหวัดท่ีมีปริมาณฝุ่น

ละออง พีเอ็ม2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินค่า

มาตรฐาน 100 ในกรุงเทพฯ และ 4 จังหวัด คือ 1.กรุงเทพฯ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ริมถนนพระราม 

4 เขตปทุมวัน ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ริมถนนลาดพร้าวและแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ริมถนนดินแดง 

เขตดินแดง   2.ปทุมธานี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  3.สมุทรปราการ ต.ทรงคะนอง และ ต.ตลาด อ.พระประแดง 

ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  4.สมุทรสาคร ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน ริมถนน คู่ขนาน

พระราม 2 อ.เมืองสมุทรสาคร และ5.นครปฐม ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม   โดยเฉพาะริมถนนคู่ขนานพระราม 2 

อ.เมืองสมุทรสาคร คุณภาพอากาศ อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีค่า พีเอ็ม 2.5 อยู่ท่ี 94 มคก./ลบ.

ม. และ AQI มีค่า 204 

   -เสนอข่าว ส านักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลส ารวจ ความ

รับรู้และความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่อปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM 

2.5 สรุปด้านความสนใจติดตามข่าว และความรับรู้เกี่ยวกับอันตรายของฝุ่นละออง PM 2.5 นั้น มากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ

ร้อยละ 51.65 ระบุสนใจติดตามข่าว ขณะท่ีร้อยละ 28.69 ไม่ได้สนใจติดตามข่าวเลย ร้อยละ64.81 ทราบว่าปัญหา

มลพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5 จะส่งผลกับสุขภาพในระยะยาวได้ ขณะท่ีร้อยละ 35.19 ยอมรับว่าไม่ทราบ ร้อยละ 

68.52 เห็นด้วยหากรัฐบาลก าหนดมาตรการเด็ดขาดเพื่อแก้ปัญหา 

ผู้จัดการออนไลน ์  -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ลงพื้นท่ีให้ค าแนะน าเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันสุขภาพท้ัง

ประชาชนท่ัวไปและกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์การค้า เป็นต้น พร้อมจัดทีมสอบสวน

โรคเคล่ือนท่ีเร็วติดตามเฝ้าระวังการเจ็บป่วยใน 3 โรค ได้แก่ โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดอุดก้ันเรื้อรัง และโรคหัวใจ

ขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์  ได้ประเมินความเสี่ยงคัดกรอง

สุขภาพประชาชน สื่อสารให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อท้องถ่ินออกหน่วย X-

Ray เคล่ือนท่ี และร่วมกับเครือข่ายท้ังหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลดปริมาณฝุ่นละออง 

ส านักข่าวไทย 

ทีวีช่อง 7 

เว็บไซต ์thamcot 

 -เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้มีความตื่นตัวเรื่องการป้องกันตัวเอง

จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5. ท าให้เกิดการแห่ซื้อหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกัน ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง

ในการเชื่อข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีบางกลุ่มพยายามหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โฆษณาขาย

หน้ากากอนามัยแบบติดรูจมูก อ้างสรรพคุณว่าสามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กได้ หิ้วมาจากต่างประเทศ นั้น  ต้องเข้าใจว่า 

หน้ากากอนามัยจัดเป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. ได้รับรอง

มาตรฐาน มอก. เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องยืนยันให้ประชาชนม่ันใจในคุณภาพ บุคลากรทางการแพทย์ม่ันใจท่ีจะใช้งาน 

ดังนั้นขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังแม้ว่าจะมีราคาถูกก็ตาม 

เว็บไซต ์BAABIN 

เว็บไซตไ์ลน์ทเูดย์ 

 -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า สายเมฆ พึ่งอุดม ได้ออกมาโพสต์และแชร์เรื่องราวเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีแปะใส่จมูกเพื่อกัน

ฝุ่นละออง pm 2.5 ได้ นอกจากนี้ได้แนะน าวิธีการใช้แบบละเอียดรอบคอบ ราคาสามร้อยกว่าบาท ได้ 1 ชุด ใช้ซ้ าได้

เปลี่ยน 2 คร้ัง 

Thai PBS  -เสนอข่าว จากกรณีผู้ใช้ชื่อ Karuna Buakamsri ลงข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ความคืบหน้าเรื่องการน าเข้า

หน้ากากกันฝุ่นพิษที่ติดอยู่ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ กรม

ศุลกากรชี้แจงกรณีโซเชียลวิจารณ์กักหน้ากากอนามัย N95 ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ระบุสินค้าในใบตราส่งพบเข้าข่าย

ลักษณะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ภายใต้บัญชีสินค้าควบคุมเครื่องมือแพทย์ ต้องมีใบอนุญาตน าเข้าตามขั้นตอน

กฎหมาย จากการตรวจสอบ ส านักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร ยังไม่ได้รับการ
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ติดต่อจากผู้น าเข้าหรือตัวแทน เพื่อขอปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร ส าหรับสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับการ

ส าแดงรายละเอียดสินค้าในใบตราส่งข้างต้นระบุว่า เป็นหน้ากากอนามัย N95 เข้าข่ายลักษณะหน้ากากอนามัยทาง

การแพทย์ ภายใต้บัญชีสินค้าควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ ตาม พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ ดังนั้นหน้ากากอนามัย N95 จึงเป็น

ของต้องก ากับ ท่ีต้องได้รับอนุญาตจากด่านส านักงานอาหารและยา ก่อนการน าเข้าเท่านั้น ซึ่งเกณฑ์การอนุญาตการ

น าเข้าและการผ่อนปรนต่างๆ จะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการเคร่ืองมือแพทย์ เป็นผู้ประกาศก าหนด  

 กัญชาทางการแพทย์ 

มติชน ไทยโพสต ์

แนวหน้า 

ผู้จัดการรายวัน 

เว็บไซต์แนวหน้า 

เว็บไซต์สยามรัฐ 

บ้านเมืองออนไลน ์

มติชนออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

ไทยรัฐออนไลน ์

ส านักข่าวอิศรา 

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

TNN  ไอเอ็นเอ็น 

   -เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.ส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลส ารวจ เรื่อง หยุดต่างชาติเป็น

เจ้าของกัญชาไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จ านวนท้ังสิ้น 1,064 ตัวอย่าง ระหว่างวันท่ี 20-26

มกราคม ท่ีผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ไม่สบายใจ เป็นห่วง เรื่องการขอจดจองสิทธิของ

ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย โดยประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.7 ระบุ คนในรัฐบาลบางคน

ได้ประโยชน์จากการเอ้ือให้สิทธิชาวต่างชาติเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 89.4 กังวลว่า ผลประโยชน์ชาติจะเสียหาย คนไทยเสียโอกาส ถ้าชาวต่างชาติได้สิทธิเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์

กัญชาของไทย ในขณะที่ร้อยละ10.6ไม่กังวล     ท่ีน่าพิจารณาคือประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 ระบุ รัฐบาลควร

ให้กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. เข้ามาดูแลการใช้ประโยชน์จากกัญชาของไทย เม่ือถามความเห็นต่อการยกเลิกการจด

จองสิทธิของชาวต่างชาติในการเป็นเจ้าของใช้ประโยชน์กัญชาของไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.6 ระบุ 

ควรยกเลิกทันที ในขณะที่ร้อยละ 9.4 ระบุไม่ควรยกเลิก 

ผู้จัดการออนไลน ์    -เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัย

รังสิต ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ถามรัฐบาลว่า ได้ทูลเกล้าฯ รบ.ยาเสพติดให้โทษ ไปวันท่ี 23 มกราคม 2562 ท้ังๆท่ียังไม่ได้

เลิกสิทธิบัตรกัญชาต่างชาตินั้นจริงหรือไม่?  หยุดอ้างเถิดว่า พรบ.ยาเสพติดให้โทษได้ปกป้องจากต่างชาติเอาไว้อย่าง

แน่นหนา เพราะ 7 สิทธิบัตรกัญชาจากต่างชาตินั้น บริษัทผู้ร่วมจดสิทธิบัตรดังกล่าว มีบริษัทตัวแทนจ าหน่ายยาและ

เป็นบริษัทลูกท่ีเป็นนิติบุคคลไทยรออยู่แล้ว 

มติชนออนไลน ์   -เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจ าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความ

ในเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการผลิตกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ ว่า จะต้องค านึงถึงต้นทุนท่ีถูก

ท่ีสุด และพิจารณาสถานท่ีปลูก    ถ้าจะลอกแบบเมืองนอก คุมแสง สี เสียง อุณหภูมิความชื้น แล้วต้นทุนแพงอีก 10

เท่า100เท่า คนไทย คนป่วย คนจน เข้าได้ถึงหรืออย่างไร  

 ค่ารักษา รพ.เอกชน 

ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ 

ผู้จัดการรายวัน 

เดลินวิส ์

ไทยรัฐออนไลน ์

เว็บไซตเ์ดลินวิส ์

  -เสนอข่าว  ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ท่ีมีนาย

วิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน และมีกรรมการจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ในวันท่ี 31 ม.ค. 62 

ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอ 3 มาตรการหลัก คือ 1.การกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้จักสิทธ์ิของตัวเองในเรื่องการซื้อ

ยา  สามารถร้องขอให้แพทย์เขียนใบสั่งยา เพื่อให้ไปซื้อยาจากภายนอกโรงพยาบาลได้   2..การเพิ่มช่องทางการ

ร้องเรียนกรณีท่ีผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้ท่ีสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และ 3.การดูแลราคา โดยจะ

ก าหนดให้โรงพยาบาลเอกชนต้องน าเอาราคายา เวชภัณฑ์ และบริการ ทางการแพทย์ ท่ีคนมักนิยมใช้มากๆ ใน

เบ้ืองต้น 1,000 รายการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาของแต่ละ

โรงพยาบาล ก่อนตัดสินใจเข้าไปใช้บริการ 
ประชาชาติธุรกิจ   -เสนอข่าว ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผอ.วิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยถึงแนวทางก ากับดูแลค่ายาว่า 1..ควรท าเปรียบเทียบราคายาร้านท่ัวไปกับโรงพยาบาล 

และท่ีส าคัญยาชนิดเดียวกันส าหรับผู้ป่วยท่ีมารับการรักษา 2.ควรมีราคาเท่ากับยาของผู้ป่วยนอก เพราะหากราคาของ

ผู้ป่วยในแพงกว่าก็สะท้อนว่าเป็นการผูกขาดเช่นเดียวกัน 3.ต้องติดป้ายแสดงราคายาเพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยรับรู้ราคาก่อน 

ถ้ารู้แล้วหากผู้ป่วยยังเลือกท่ีจะรับยาก็เท่ากับว่าผู้ป่วยเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเอง   ท้ังนี้เป็นไปไม่ได้ท่ีค่ารักษาพยาบาลของ

โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะเท่ากัน เพราะต้นทุนของโรงพยาบาลแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ดังนั้นหากแสดงราคาเท่ากันหรือมี

พฤติกรรมร่วมกันก าหนดราคาหรือฮั้ว ประชาชนสามารถร้องเรียนให้ใช้ พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ด าเนิน

มาตรการทางกฎหมายกับผู้ประกอบการได้ 
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      การจ าหน่ายยาในโรงพยาบาลถือว่าเป็นการผูกขาดตลาด เพราะคนไข้ท่ีไปใช้บริการเสมือนถูกบังคับให้ซื้อยา

โรงพยาบาล ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการควบคุม การก าหนดราคากลางยา คืออาศัยราคาตามร้านขายยา

ท่ัวไป และถ้าเป็นโรงพยาบาลน ามาขายราคายาชนิดเดียวกันควรบวกมาร์จิ้นไปเลยว่าก่ีเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ใช่ปล่อยให้

โรงพยาบาลเอาต้นทุนคงท่ี เช่น ค่าก่อสร้างไปบวกในค่ายา หากจะบวกควรไปในค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าห้อง ท่ีคนไข้

สามารถเห็นและตัดสินใจเลือกได้ ส่วนค่าบริการทางการแพทย์จะต่างจากค่ายา เพราะมีความซับซ้อนกว่าและปัจจุ บัน

โรงพยาบาลมีการแข่งขันกันอยู่แล้ว ไม่มีเหตุผลท่ีจะต้องควบคุม  

 

มติชน 

เว็บไซต ์newstv 

เว็บไซต ์tnnthailand 

เว็บไซต์มติชน 

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

ไข้หวัดใหญ่ 

    -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพราย

สัปดาห์ ระหว่างวันท่ี 27 มกราคมวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 8,856 ราย เสียชีวิต 1 ราย ตั้งแต่ปี 

2562 เป็นต้นมา พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็น กลุ่มก้อนจ านวน 9 เหตุการณ์ โดยเกิดในสถานท่ีท่ีมีคนอยู่หนาแน่น 

พบว่ามีถึง 7 เหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน ในช่วงนี้มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อาจจะท าให้สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้เพิ่มข้ึนเท่ากับปีท่ีแล้วได้ และอาจ

สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อสามารถท าได้โดยควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีมี

อาการไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้อ่ืนขณะมีอาการไข้หวัด หลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของท่ีใช้ร่วมกับผู้อ่ืนและ

ล้างมือเป็นประจ า ส าหรับสถานท่ีท่ีมีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจ า ควรมีการคัดกรองผู้ป่วย 

 โรคชิคุนกุนยา 

เดลินวิส์ เว็บไซต์สนุก 

ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว ที่ สสอ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เจา้หน้าที่ สคร.ท่ี 9 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอศีขรภูมิ ได้ประชุมกันเพื่อ

หาแนวทางป้องกันโรคชิคุนกนุยา ท่ีก าลังระบาดในพื้นท่ี ต.จารพตั เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ปว่ยเพิ่มข้ึนอีก 6 คน ในท้องท่ี 

4 ต าบล รวมเป็น 127 คน 

   ล่าสุดกรมควบคุมโรค ร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอศีขรภูมิ และรพ.สต.ในพืน้ท่ีได้ร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางไม่ให้

โรคชิคุนกุนยา ระบาดไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ โดยได้น า อสม.ในพืน้ท่ี ตลอดจนจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันรณรงค์และประชา สัมพนัธ์ ให้ความรู้เก่ียวกับโรคชิคุนกุนยา เพื่อเรง่หยุดการแพร่ระบาดของโรค 

 

ข่าวสด ผู้จัดการรายวนั

ส านักข่าวไทย 

NEWTV Thai pbs 

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ 

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

nationtv.tv 

chiangmainews 

พลังจิตรักษามะเร็งไม่ได ้

   -เสนอข่าว  นพ.ณัฐวฒุิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลถึงหญงิ

รายหนึ่งเข้ารับการรักษามะเร็งโดยใช้พลังจิต นอกจากไม่ทุเลาลงแต่กลับลุกลามเพิ่มขึ้น ว่า การใช้พลงัจิตรักษา

โรคมะเร็ง ขณะนี้ยงัไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยนัแต่อย่างใด และการท่ีผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาพยาบาลท่ี

ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ก็อาจจะก่อใหเ้กิดอันตรายต่อสุขภาพ รา่งกาย อีกท้ังสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่จ าเปน็ 

และท าให้ผู้ปว่ยเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาพยาบาลท่ีถูกต้อง จนเป็นเหตใุห้โรคลุกลามหรืออาการก าเริบได้ 

     ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนเลือกรับ

บริการจากแพทย์ และสถานพยาบาลท่ีขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อย่าหลงเชื่อเพียงค าบอกเล่าปาก

ต่อปากว่าดี หรือการโฆษณาอวดอ้างวา่สามารถรักษาได้สารพดัโรคให้หายขาด ท้ังท่ีขาดหลักฐานทางการแพทยท่ี์

ถูกต้องยืนยัน          หากพบเห็นสถานพยาบาลใดอวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคให้หายขาด ถือเป็นการโฆษณาโอ้อวด

เกินจรงิ หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ขอให้แจ้งมาที่กรม สบส. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18618 (ศูนย์

รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส.) ในวนัและเวลาราชการ แต่หากอยู่ในสว่นภูมิภาคก็สามารถแจง้ไดท่ี้ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดในพื้นท่ี เพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

 

สยามรัฐ 

ส านักข่าวไทย 

คุณภาพน  าใน ร.ร.ถ่ินทุรกันดาร 

 -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการส ารวจคุณภาพน้ าบริโภค ร.ร. ในถ่ินทุรกันดาร 

ของ ร.ร.ต ารวจตระเวนชายแดน 135 แห่ง ร.ร.พระปริยัติธรรม 28 แห่ง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ 61 

แห่ง และ ร.ร.ในสังกัด สพฐ. ปี 61 พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 20 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80 สาเหตุ

เกิดจากการโยกย้ายผู้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ขาดการบ ารุงรักษา การปิดระบบไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ

ระบบทรายกรอง ขาดการดูแลระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าท่ีเหมาะสม ผู้ดูแลดูแลไม่ท่ัวถึง บางคนยังขาดความรู้ความ

เข้าใจและไม่ตระหนักถึงโรคท่ีเกิดจากน้ าเป็นสื่อ   ท้ังนี้ กรมฯ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการพัฒนาโรงเรียนในถ่ิน

ทุรกันดาร ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินงานส าคัญระยะเร่งด่วนตามแผนก าหนดการสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ปี 62 โดยจัดส่งรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนใน

ถ่ินทุรกันดารและแนวทางด าเนินงานในการพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อให้โรงเรียนมีการจัดการน้ าบริโภคท่ีดี เริ่มตั้งแต่

ต้นทางจากแหล่งน้ าที่จะใช้บริโภค การป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก การตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องกรองน้ า 

เป็นต้น โดยให้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานการจัดการคุณภาพน้ าบริโภคในโรงเรียนถ่ินทุรกันดาร กพด. 

ทุกเดือน 

 1 วัด 1 โรงพยาบาล 

เว็บไซต์โลกวันนี ้

ผู้จัดการออนไลน ์

กรุงเทพธุรกิจออนไลน ์

เนชัน่ทีว ี

Chiangmainews 

thaigov.go.th 

  -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. จับมือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ขยาย

โครงการ "1 วัด 1 รพ." ปี 2562 ตั้งเป้าด าเนินการ 16,660 แห่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 10 เน้น 5 กิจกรรมหลัก คือ การจัดท าฐานข้อมูลพระสงฆ์  การขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์  วัด

ส่งเสริมสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ และวัดร่วมพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร ท้ังนี้ จากการติดตามการด าเนิน

โครงการ ฯ ที่ จ.ล าพูน ซึ่งมีวัดท้ังหมด  444 แห่ง  มีวัดเข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 360  วัด 

 ไลฟ์สดรักษาเสี่ยงผิดกฎหมาย 

ข่าวสด เว็บไซต์กระปุก   -เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดี กรม สบส. กล่าวว่า การไลฟ์สดระหว่างรับบริการทางการแพทย์นั้น 

เป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ท้ังผู้รับบริการและสถานพยาบาล   หากผู้รับบริการไลฟ์สดใน

ลักษณะท่ีเป็นการโฆษณาเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่สถานพยาบาล ก็จะถือว่ามีความผิดตาม พ .ร.บ.

สถานพยาบาล พ.ศ.  2541 ฐานโฆษณาสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากตรวจสอบพบว่าการโฆษณา

ดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง ก็จะมีความผิดฐานโฆษณาโอ้อวดเกินจริง มีระวางโทษท้ังจ าท้ังปรับ ในส่วน

ของสถานพยาบาลเองหากมิได้มีการห้ามปรามหรือทักท้วงกับการกระท าดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิดในฐานปล่อยปละ

ละเลยหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนโฆษณาสถานพยาบาลโดยมิได้รับอนุญาต หรือหากว่าแพทย์ผู้ให้บริการเป็นผู้ไลฟ์สดเอง

ก็อาจจะมีความผิดในฐานละเมิดสิทธ์ิของผู้ป่วย และผิดจรรยาแพทย์อีกด้วย 

      ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ขอเน้นย้ าให้

สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

 สถานการณ์ผู้บริโภคประจ าปี 2561 

thereporter.asia    -เสนอข่าว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้บริโภคประจ าปี 2561 โดย มพบ. และเครือข่าย

ผู้บริโภค 7 ภาค ได้ให้ค าปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียน จ านวน 4,545 เรื่อง  โดยเรื่องท่ีมีผู้ร้องเรียนมากท่ีสุดเป็น

อันดับหนึ่ง คือ เรื่องอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีผู้ร้องเรียน 1,505 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.11 ของจ านวนผู้

ร้องเรียนท้ังหมด รองลงมาคือ บริการสาธารณะ มีผู้ร้องเรียน 930 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.46 และอันดับท่ีสาม บริการ

สุขภาพและสาธารณสุข มีผู้ร้องเรียน 705 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.51 เช่น Facebook รวมถึงสื่อหลัก โดยเฉพาะช่อง

เคเบิ้ลและวิทยุท้องถ่ิน โดยใช้ข้อความโฆษณาท่ีชวนเชื่อ เกินจริง ท าให้ผู้บริโภคหลงเชื่อเป็นจ านวนมาก รวมท้ังมีบาง

กรณีท่ีใช้ผลิตภัณฑ์แล้วพบว่าท าให้เกิดอันตราย เช่น ครีมทาผิวขาว ผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก เป็นต้น 
     ส าหรับหมวดบริการสุขภาพและสาธารณสุข (705ราย) นั้น ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นการปรึกษา เรื่องการย้าย/ 

สอบถามสิทธิ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 600 ราย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคยังไม่รู้สิทธิต่างๆ ของตัวเองเท่าท่ีควร และ

กลุ่มผู้บริโภคท่ีประสบปัญหาด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข คือ ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง  เพราะนอกจากปัญหาการไม่รู้

สิทธิแล้ว สิทธิบัตรทองยังเป็นกลุ่มท่ีมีการร้องเรียนในด้านต่างๆ เข้ามามากท่ีสุด เช่น ไม่ได้รับความสะดวกตาม

สมควร/ไม่ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิ ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล และถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้สิทธิ

กองทุนฉุกเฉิน เป็นต้น 

 ทีเซลส์ตั งแล็บทดสอบผลิตภัณฑ์เซลล์-ยีนบ าบัด 

กรุงเทพธุรกิจ   -เสนอข่าว  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ โดยฝ่ายโปรแกรมบริหารเภสัช

ภัณฑ์และเซลล์บ าบัด ร่วมกับ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จ ากัด ลงนามความร่วมมือ "การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบ าบัด" เพื่อให้บริการการตรวจรับรองคุณภาพ และการประกัน

คุณภาพ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบ าบัดในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงการ

ด าเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ยา และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการก าหนดรายละเอียด

เก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิต ยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา 

https://www.thereporter.asia/th/10/2017/consumer-org/
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 สุนัขจรจัดรุมกัดเด็ก 

ไทยรัฐออนไลน ์     -เสนอข่าว จากกรณีสุนัขจรจัด 4 ตัว ที่อาศัยอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านพักชาวประมง บริเวณแพปลา บ้านท่านุ่น ต.

โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา รุมกัด ด.ช.ยืนยง ชัยราบ หรือ น้องดีแมกซ์ อายุ 7 ปี จนได้รับบาดเจ็บสาหัส มี ซึ่ง

เจ้าหน้าท่ีได้น าส่งต่อยัง รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อท าการรักษา เบ้ืองต้นอาการยังน่าเป็นห่วง  

     ล่าสุด นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอ าเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมกันเร่งติดตามหาสุนัขที่ก่อเหตุ เบื้องต้นสามารถยิงยาสลบ

ได้ท้ังหมดจ านวน 4 ตัว เป็นตัวผู้จ านวน 3 ตัว และเพศเมีย จ านวน 1 ตัว พร้อมน าสุนัขดังกล่าวเข้ากักเก็บตัวรอดู

อาการเนื่องจากเกรงว่าจะติดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะกักเก็บตัวไว้จ านวน 14 วัน จากนั้นจะน าส่งศูนย์พักพิงสุนัขใน

พื้นท่ีใกล้เคียงต่อไป  ส่วนเด็กเหยื่อสุนัข ทราบว่าน าส่ง รพ.วชิระภูเก็ต อาการสาหัส โดยหลังจากนี้ทางตนเองจะเข้า

เยี่ยมดูอาการ ด้านความช่วยเหลือ เบื้องต้นให้ทางสาธารณสุขเข้าช่วยเหลือ และใช้สิทธิตามการรักษาไปก่อน ซึ่งจะ

หาช่องทางในการช่วยเหลือรักษาดูแลเด็กรายนี้ต่อไป 

 

เดลินวิส ์

คอลัมน์ จดหมายถึง

เดลินวิส ์

ขอสะพานลอยมีบันไดเลื่อนหน้า รพ.รัฐ 

  -เสนอข่าว มีผู้สูงอายุวัย 70 ปี ร้องเรียนปัญหาเวลาไปโรงพยาบาลเพื่อหาหมอ ไม่ว่าจะเป็น รพ.ราชวิถีหรือ รพ.ศิริ

ราช ต้องเดินข้ามสะพานลอยท่ีมีบันได 35 ขั้น ไปอีกฟากหนึ่ง เหนื่อยหอบมาก จึงขอให้ลุงตู่ มาลองเดินข้าม

สะพานลอยดูบ้างว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหน จึงขอให้สร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนให้ผู้สูงอายุใช้บ้าง โดยเฉพาะท่ีอยู่

หน้าโรงพยาบาล เช่น  รพ.ราชวิถี รพ.รามาฯ รพ.ศิริราช และโรงพยาบาลใหญ่อีกหลายแห่ง  

 

เดลินวิส ์

ประกาศสมัครคัดเลือกต าแหน่ง รอง ผอ.รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

    -เสนอข่าว ตามท่ีนพ.จรัญ บุญฤทธิการ มิได้ด าเนินการประกาศให้มีการคัดเลือกรองผู้อ านวยการฝ่ายแพทย์

เพิ่มเติม (คนท่ี 2) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตามหนังสือแจ้งของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท าให้

นพ.ปราโมทย์ อัมพรสิทธิกูล ไม่อาจสมัครเข้ารับคัดเลือกได้เป็นเหตุต้องเสียโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ นพ.จรัญ 

บุญฤทธิการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 


